

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว

เรียน รอง นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว) อนุมัติหลักการมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยในส่วนของมาตรการด้านภาษี อนุมัติให้ส่วนราชการที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดทำอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒) ขยายระยะเวลาออกไป ๑ รอบปี นับแต่วันที่กฎหมาย หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบมีผลบังคับใช้ ได้แก่

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย
- การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการขึ้นลงของอากาศยานและที่เก็บอากาศยาน
- การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติลงร้อยละ ๕๐ สำหรับนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศและคนไทยในพื้นที่อุทยานทั่วประเทศ

นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอว่า โดยที่มาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะมีผลต่อการฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้เข้าประเทศ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆ ตามมาตรการดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ข้างต้นให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวเป็นการชั่วคราว และการชดเชยงบประมาณให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) ที่ต้องสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ (เรื่อง ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว) ให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการทางภาษีให้เร่งรัดดำเนินการ โดย

- ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่างๆ และหน่วยงานที่ต้องแก้ไขหรือออกประกาศกระทรวงเพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น เช่น

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรงรัดการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการมาตรการ (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒) ออกไป ๑ รอบปี นับแต่วันที่กฎหมาย หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงานมีผลใช้บังคับ

๒. เห็นชอบในหลักการให้มีการชดเชยงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียรายได้ อันเนื่องจากการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามการดำเนินการในข้อ ๑ เช่น การชดเชยรายได้ ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่คนต่างด้าวให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังเร่งรัดการพิจารณารายละเอียดของกรอบวงเงินชดเชย และการผ่อนผันการนำเงินรายได้ส่งรัฐให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ (เรื่อง ผลการหารือการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการปิดท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง) ซึ่งเห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินชดเชยงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ต้องสูญเสียรายได้ไว้แล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๕๕๗ ล้านบาท รวมทั้งวงเงินที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินการมาตรการที่ขยายออกไปอีก ๑ รอบปี ทั้งนี้ วงเงินชดเชยดังกล่าว ให้มีการชดเชยได้ไม่เกินจำนวนเงินที่หน่วยงานต้องสูญเสียไปจริง

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย กู่ประเสริฐ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

www.cabinet.thaigov.go.th

รอง ลคร.	๑๗	๑๗	๑๗
ผอ.สพด.	๙	๙	๙
ผอ.กลุ่ม	๙	๙	๙
จนท.			
จนท.พิมพ์/ทาน	๙	๙	๙